



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 11 มกราคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25292

Col.Inch: 55.81 Ad Value: 122,782

หัวข้อข่าว: พระเทพฯเสด็จฯประชุม 26 ม.ค.

หน้า: 1 (บนขวา), 9

PRValue (x3): 368,346

ศิลปิน: สีสี่

พระเทพฯเสด็จฯ ประชุม 26 ม.ค.

เตรียมความพร้อม พิธีบรมราชาภิเษก

26 ม.ค. รัฐบาลกราบบังคมทูลเชิญ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เสด็จฯ เป็นองค์ประธานประชุมอำนวยการ ♦ อ่านต่อหน้า 9

พระเทพฯ □ ต่อจากหน้า 1

เตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้าน “วิษณุ” เผย เม.ย.เริ่มพิธี “พลีกรรม” ดักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปตลอดทั้งเดือน ส่วนพระราชพิธี 4-6 พ.ค. สำคัญที่สุดคือ 4 พ.ค. เป็น “วันบรมราชาภิเษก” จากนั้นตั้งแต่วันที่ 63 เป็นต้นไป กำหนด 4 พ.ค.เป็นวัน “ฉัตรมงคล” ไปจนตลอดรัชกาล

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 ม.ค. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อรับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธี ในวันที่ 4-6 พ.ค. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง อาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้แทนสำนักพระราชวัง เข้าร่วมด้วย

ต่อมาเวลา 15.15 น. นายวิษณุ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมฯ ว่า การแถลงรายละเอียด ขอเป็นหลังวันที่ 26 ม.ค. เวลา 17.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องด้วยวันดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ จะเสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะมีประธานองคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา เข้าร่วมประชุมด้วย และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า จะแบ่งเป็นคณะกรรมการ 7 คณะ ประกอบด้วย 1.ฝ่ายพิธีการ มีคนเป็นประธาน 2.คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน

3.คณะกรรมการฝ่ายโครงการต่าง ๆ มีพล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยุติธรรมเป็นประธาน 4.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

5.คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการเสนองบประมาณ มีนายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 6.คณะกรรมการในส่วนของการทำงานจัดหาเหตุ และ 7.คณะกรรมการในส่วนของการทำจดหมายเหตุ และ 7.คณะกรรมการในส่วนประสานงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นชุดย่อยลงไป อย่างไรก็ดีตาม หลายเรื่องในที่ประชุมวันนี้ ต้องนำความกราบบังคมทูลในวันที่ 26 ม.ค.ก่อน และบางเรื่องต้องขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงบางเรื่องต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วย จึงไม่สามารถแถลงได้

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ขณะนี้หมายกำหนดการออกมาแล้วว่า พระราชพิธีจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.การเตรียมการเบื้องต้น 2.พระราชพิธีเบื้องกลาง และ 3.ส่วนที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเบื้องปลาย โดยพระราชพิธีเบื้องกลางคือตัวพระราชพิธีที่มี 3 วันคือ วันที่ 4 พ.ค. วันที่ 5 พ.ค. และวันที่ 6 พ.ค. แต่พิธีเบื้องต้นที่นำหน้ามาก่อนนั้นมีเกือบเต็มทั้งเดือน เม.ย.โดยจะเริ่มจากพิธี “พลีกรรม” คือพิธีดักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. กระทั่งสิ้นเดือน เม.ย.และต่อด้วยเดือน พ.ค. ในวันที่ 2-3 พ.ค. จากนั้นจะเข้าสู่พิธีเบื้องกลาง

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4-6 พ.ค. สำคัญที่สุดคือวันที่ 4 พ.ค. ที่ไปมีในวันบรมราชาภิเษก แต่ไปมีหน้าวันที่ 4 พ.ค. 63 จะไม่ใช่วันบรมราชาภิเษก เพราะผ่านไปแล้ว จึงจะเป็นวันที่ระลึกถึงการบรมราชาภิเษก ซึ่งไปมีวันที่ 4 พ.ค. 63 จะเรียกว่า “วันฉัตรมงคล” และจะเรียกตลอดไปในรัชกาลนี้ ส่วนกิจกรรมปลายต่อเนื่อง หลังวันที่ 6 พ.ค. คือในวันที่ 8-9 พ.ค. ซึ่งเป็นพระราชพิธีพืชมงคล และหลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมของรัฐบาลและประชาชน ที่จะจัดอ้อม

เกล้าอ้อมกระหม่อมถวาย ตรงนี้หลาย ๆ อย่างต้องรอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องประชุมกันอีกที และการประชุมได้มีการเตรียมงานกันไปแล้ว 50% ซึ่งงานพระราชพิธีก็จะคงยาวไปตลอด แต่จะไม่กระทบต่อเหตุการณ์บ้านเมือง” นายวิษณุ กล่าว

วันเดียวกัน นายสีป่อบัว แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะรองโฆษก พศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบท และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดโครงการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ ดังนี้

- 1.โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ 6,810 รูป ระยะเวลา 15 วัน
2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จัดปฏิบัติธรรมระยะเวลา 7 วัน หรือตามความเหมาะสม
3. พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 4 พ.ค. เวลา 07.00 น. และตั้งโต๊ะหมู่พระฉายาลักษณ์
4. ให้ทุกวัดทั่วประเทศเจริญชัยมงคลคาถา ย่าม้อง กลอง ระฆัง ในวันที่ 4 พ.ค. ในเวลาเดียวกันกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมทั้งหมด จะมีการหารืออีกครั้งว่า จะจัดขึ้นวันใด แต่เบื้องต้นจะเริ่มจัดในช่วงวันพิธีบรมราชาภิเษก.